

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์

(Weekly News from Nordics)

รวบรวมโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน

24 – 27 ตุลาคม 2560

นอร์เวย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมสู่ต่างประเทศมูลค่ากว่า 2.5 พันล้านยูโร

นอร์เวย์เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีความโดดเด่นในอุตสาหกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ซึ่งในเดือนตุลาคม 2560 นี้ บริษัทเอกซได้ประกาศการบรรลุข้อตกลงการถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ไปยังประเทศอิหร่าน ซึ่งมีมูลค่ากว่า 2.5 พันล้านยูโร

สนธิสัญญานี้เป็นข้อตกลงระหว่างบริษัท Saga Energy ผู้ประกอบการนอร์เวย์ และ Amin Energy Developers ของอิหร่าน ซึ่งจะทำงานร่วมกันเพื่อติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 2 กิกะวัตต์ในหลายพื้นที่ในเขตทะเลทรายตอนกลางของประเทศ โดยนับเป็นข้อตกลงการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดอันดับสองในอิหร่าน นับตั้งแต่มีการคว่ำบาตรทั่วโลกเมื่อปี พ.ศ. 2558 และถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยังเอื้อที่โครงการนี้ได้บรรลุข้อตกลงกันเพียงไม่กี่วันหลังจากที่ประธานาธิบดี Donald Trump ประกาศเรียกร้องให้มีการคว่ำบาตรอิหร่านต่อไป

โครงการนอร์เวย์นี้ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากกลุ่มนักลงทุนยุโรป ทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอิหร่าน ปัจจุบัน นักลงทุนทั้งจากยุโรป และเอเชียต่างต้องการช่วงชิงตลาดอิหร่านที่มีขนาดตลาดกว่า 80 ล้านคน แต่จากการประกาศการคว่ำบาตรต่ออิหร่านจากนโยบายของประธานาธิบดี Trump ทำให้โครงการต่างๆ จากทั่วโลกต้องยังคงต้องแขวนอยู่ต่อไป

ทั้งนี้ โครงการพลังงานแสงอาทิตย์นี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับอิหร่าน ซึ่งมีปัญหามลพิษที่รุนแรง เช่นเดียวกับการเผชิญกับภัยคุกคามด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากภาวะแห้งแล้งและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้ บริษัท Saga Energy เป็นบริษัทใหม่ที่ก่อตั้งโดยอดีตผู้จัดการและวิศวกรด้านน้ำมันและก๊าซ ซึ่งย้ายมาในภาคพลังงานทดแทน หลังจากที่ตลาดพลังงานน้ำมันและก๊าซได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากราคาที่ลดลง และได้เป็นหุ้นส่วนกับบริษัท Delta Electronics จากไต้หวัน ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ในภาคพลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยให้พวกเขาระดมทุนจำนวนมากจากยุโรปได้สำเร็จ

ผู้ประกอบการที่สนใจการทำธุรกิจกับนอร์เวย์ การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี หรือการสรรหาวัตถุดิบจากนอร์เวย์ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานส่งเสริมการลงทุน Innovation Norway หรือเว็บไซต์สำนักงาน <http://thaicom.dk/th/market-information/> อีเมล ditp@thaicom.dk

ที่มา: The Local NO

Weekly News from Nordic

Disclaimer: ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด